

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๖๖๐/๕๗-๖๐  
 วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘  
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม. ✓	๑.การประชุม คสช.ร่วมกับ ครม.เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ มีประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงาน ป.ป.ส.</li> <li>- กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ โดยจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ (Tier 2 Watch List)</li> <li>- นรม.มีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือน ก.ค. ๒๕๖๐</li> <li>- นรม. มอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk) ให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ๑๐ แห่ง รวมจำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีปัญหาด้านอัมพาตครึ่งซีกและ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยการร่วมมือระหว่าง พม.และ มธ. จึงขอให้นำไปเป็นตัวอย่างในการวิจัย ให้มีการจดทะเบียนและขยายผลการดำเนินงานต่อไป</li> <li>- ประเทศไทย ๔.๐ เน้นที่ระบบการศึกษา</li> <li>- มาตรา ๗๗ เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงในการออกกฎหมาย ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (พม. พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๐)</li> <li>- การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ให้มีความเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการทำงาน</li> <li>- การใช้งบประมาณการประชาสัมพันธ์อย่างคุ้มค่า และการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์</li> </ul>	✓ ทุกหน่วยงาน ทุกกอง
✓	๒. จากการนำเสนอข่าว/สถานการณ์ข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม. กรณี พี่น้องชาย-หญิง อายุ ๑ - ๗ ปี ถูกมารดาทอดทิ้งให้อาศัยอยู่เพียงลำพังกับบิดา อายุ ๕๔ ปี ซึ่งมีพฤติกรรมติดสุรา ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ	✓ ดย./สป. กคค.
	๓. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ <p>๓.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน โดยให้มีการวางแผนงานอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามเป้าหมาย และมีบูรณาการงานร่วมกัน สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อาทิ ผู้สูงอายุ (ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน) คนพิการ (การจ่ายเบี้ยคนพิการ การจ้างงาน ดนตรีเพื่อคนพิการ อารยสถาปัตย์ โครงการสุนัขนำทางฯ) เด็ก (มาตรฐานศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หอพัก) คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน (กระบวนและขั้นตอนการดำเนินงาน) สตรี (โครงการฝึกอบรมหญิงไทยในต่างแดน)</p> <p>๓.๒ โครงการบ้านเคหะ.. ประชารัฐ ครั้งที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป และปฏิบัติการข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	✓ ทุกหน่วยงาน ทุกกอง กคค., กคช. กคช.

ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๒๕๘๔ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

*(Signature)*

(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)  
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

*(Signature)*

(นางสาววิภาภัทร์ มะลิ่งพันธุ์)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รณ รตอณ., ช., มอ.คท., พอ.ก. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

...  
 ...

*(Signature)*

(นางวิภาภัทร์ มะลิ่งพันธุ์)

๐๑๓.  
 ๒๙ มิ.ย. ๖๐.